



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๘  
ที่ นร.๐๒๒๐.๐๕/๕๖๓ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของ กยศ.

เรียน ผอ.สทท. ผอ.สวท. อสช. และ ผอ.สปช. ๑ - ๘

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ว่าจ้าง กปส.ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด กปส.ทั่วประเทศ ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้ กปส.สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อความอักษรวิ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ อปส.ได้อนุมัติแผนประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “กยศ.จัดอบรมผู้กู้ยืมฟรี ต่อยอดงานวิจัยสู่เจ้าแก้มน้อย” มาเพื่อให้ กปส.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น สนพ.จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของ กยศ.ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางจิตติมา จารุจินดา)

ผอ.สนพ.



## ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

63 อาคาร 2 ชั้น 16 ซ.ทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทร. 0-2610 4888 โทรสาร 0-2643-1470 [www.studentloan.or.th](http://www.studentloan.or.th)

20 พฤษภาคม 2556

### “กยศ. จัดอบรมผู้กู้ยืมฟรี ต่อยอดงานวิจัยสู่แก้แค้น้อย”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครผู้กู้ยืมเข้าอบรมหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นแก้แค้น้อย่างๆ จากผลงานที่ผ่านการวิจัยแล้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

ดร. ศิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุนฯ ได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดอบรมหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ หรือ “โครงการแก้แค้น้อย” เพื่อสนับสนุนผู้กู้ยืม กยศ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ให้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยนำผลงานวิจัยจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ไปพัฒนาต่อยอดการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดจากวัตถุดิบในประเทศที่หาได้ง่าย อาทิเช่น น้ำมันมะพร้าว ปุยอินทรีเคมี เซรามิก เพาะเห็ด ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมหลักสูตร เฉพาะทางดังกล่าว รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยี การทำแผนธุรกิจการตลาด ภายในระยะเวลา 10 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้ง ยังมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม หากแผน ธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

กองทุนฯ เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้กู้ยืมที่มีศักยภาพและมีความฝันจะเป็นผู้ประกอบการ นำไปสู่การสร้างอาชีพและมีรายได้เพียงพอที่จะชำระคืนกองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.studentloan.or.th](http://www.studentloan.or.th) หรือสอบถามโทร. 02-6104824” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

### ข้อความ/ตัววิ่งประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี เข้ารับการอบรมฟรี หลักสูตรสร้าง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ หรือ “โครงการแก้แค้น้อย” อีกทั้ง ยังมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อ ดำเนินธุรกิจภายหลังจบการอบรม ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.studentloan.or.th](http://www.studentloan.or.th) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามโทร. 02-6104824